

ประทานเงินสด 1 ล.

ช่วยน้ำท่วม 'ปัตตานี' แะ ฝนตกหนัก ล้งระวังภัย!

“พระพิณาง” ประทานเงินจากกองทุนสมเด็จพระเจ้า 1 ล้านบาท ชับน้ำตาน้ำท่วมผ่านมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขณะให้ความช่วยเหลือยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ♦ อ่านต่อหน้า 10

เงิน 1 ล. □ ต่อจากหน้า 1

เนื่อง ค้าน รว.เกษตรฯ ยังห่วงเพชรบุรี ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม แม้จะเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ หากฝนไม่ตกลงมาอีกก็คงต้องใช้เวลาอีก 7 วัน ส่วนที่จ.ปัตตานี ฝนยังเทลงมาติดต่อกัน 2 วัน 2 คืน แต่ยังไม่ท่วม สำนักพยากรณ์อากาศระบุว่าได้ตั้งเครื่องพรลงไปมีฝนตกชุกหนาแน่น อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มคลี่คลายไปตามลำดับแล้วนั้น เมื่อวันที่ 30 ต.ค. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระราชทานทรัพย์จาก กองทุนอนุรักษ์สมเด็จพระเจ้า 500,000 บาท และกองทุนอนุรักษ์ กว.อีก 500,000 บาท รวม 1 ล้านบาท ให้แก่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภัยในปีนี้ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าकारพเขตป้อมปราบ โดยโปรดเกล้าให้ คุณอรศรี วังก์วิวัฒน์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบแก่ ดร.กำพลเพชรหรวูจิตร รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับประทาน

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ปัตตานีว่า ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักติดต่อกัน 2 วัน 2 คืนนับตั้งแต่คืนวันที่ 28 ต.ค. ทำให้เริ่มเกิดน้ำท่วมขังบ้างแล้วในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มน้ละเขตอำเภอรอบนอก แต่ยังไม่มีการขนานได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากแม่น้ำปัตตานีซึ่งเป็น

แม่น้ำสายหลักยังคงรับน้ำได้และน้ำทะเลยังไม่หนุน ซึ่ง นายเสนอ จันทรทรวง ปัตตานี ได้สั่งให้ทุกอำเภอเตรียมความพร้อมทั้งเรือและเครื่องมือต่าง ๆ ให้พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที รวมทั้งกำลังพลจากหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม รว.เกษตรฯ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.เพชรบุรีว่า ยังน่าเป็นห่วง เพราะเป็นพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะที่ อ.บ้านแหลม การระบายน้ำต้องใช้เครื่องสูบน้ำถึง 3-4 จุดเพื่อเร่งระบายออกทะเล ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มก็จะเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายใน 1 สัปดาห์ ความเสียหายด้านการเกษตร 2 แสนไร่เศษ ด้านประมง 200 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถประมาณความเสียหายของพืชไร่ออกมาเป็นตัวเลขได้ ต้องรอหลังน้ำลด ทุกหน่วยงานต้องเข้าช่วยเหลือทันที ซึ่งผู้ว่าฯ ที่เป็นซีอีโอ มีอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเบ็ดเสร็จอยู่แล้ว

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงผลกระทบต่อเกษตรกรใน จ.เพชรบุรี ว่ามีเกษตรกรเดือดร้อน 6 อำเภอได้แก่ แก่งกระจาน ท่ายาง บ้านลาด บ้านแหลม เขาย้อย และ อำเภอเมือง จากการสำรวจมีสัตว์เลี้ยงตาย 24,167 ตัว เป็นโค 29 ตัว สุกร 42 ตัว แพะ 22 ตัว นอกนั้นเป็นไก่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 2.2 ล้านบาท นอกจากนั้นยังมีโคกระบือ แพะ แกะ ประสบปัญหาอีกกว่า 35,000 ตัว ในที่ห้องต้นกรมปศุสัตว์จึงสนับสนุนหญ้าสดหญ้าแห้งประมาณ 400 ตัน พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 4 ทีมออกไปให้บริการด้วย พบว่าสัตว์ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินอาหารและท้องเสียกว่า 300 ตัว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ยังกล่าวถึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ว่า มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 7 อำเภอ 1 ถึงอำเภอ 30 ตำบล 124 หมู่บ้านรวม 1,320 ราย สัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 5 หมื่นตัว ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อได้รับผลกระทบ 3 ฟาร์ม สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ 247.1 ตัน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ที่รัฐสภา พล.อ.วิชา ศิริธรรม ส.ว.จันทบุรี พร้อมด้วย บ.แพชิ่งฟู๊ด จก.และ บ.วินคอลลมาร์เก็ตติ้ง จก. ในนามของนักธุรกิจ จ.จันทบุรี และกรุงเทพฯ นำเครื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นข้าวสาร 60,000 กระสอบ อาหารกึ่งสำเร็จรูป 30 กล่อง น้ำ 1,260 ขวดและอื่น ๆ โดยมี นายพิชัย จำเพชร ส.ว.เพชรบุรี และ ร.ต.อำนาจ ไทยานนท์ ส.ว.ประจวบฯ รับมอบ นายพิชัย กล่าวว่าหากคอยให้หน่วยราชการแก้ไขอาจไม่ทันการ และมีงบประมาณจึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาชนเข้าช่วยเหลือ ส่วนแนวคิดที่จะสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันนั้น ตนมองว่ายังติดปัญหาเรื่องการเงินที่ดินและยังมีนักการเมืองคอยก้าวก่ายที่ดินอยู่

ทางด้าน นายมนู ธารพิพิธชัย นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน ชะอำ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าในช่วงเดือน พ.ย.ของทุกปี ทางสมาคมฯ มีแผนจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติหัวหิน ชะอำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองอาหารทะเลชั้นชื่อหลายอย่าง แต่ในปีนี้สมาคมฯ ประสบปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การจัดงานซึ่งแต่ละปีปรับเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อย ๆ ทำให้การจัดงานไม่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์เท่าที่ควร อีกทั้งในปีนี้ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้พื้นที่เปียกและ เกรงจะสร้างความลำบากให้นักท่องเที่ยว และเกิดอันตรายได้ อย่างไรก็ตามจะต้องจัดงานเทศกาลอาหารนานาชาติหัวหิน ชะอำอย่างแน่นอน

ที่ จ.เพชรบุรี ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ ต.สะพานไกร ต.บ้านหาด ต.โรงเข้ ต.ลาดโพธิ์ ระดับน้ำในบางจุดสูงถึง 1-2 เมตร นายไกร บุญบันดาล นายอำเภอบ้านแหลม กล่าวว่าในพื้นที่เนื่องจากมีน้ำไหลมาจากอำเภออื่น ประกอบกับเป็นช่วงที่มีน้ำทะเลหนุน จึงทำให้ยังมีน้ำท่วมขังสูงมาก และขังนานทำให้น้ำเริ่มเน่าเหม็น คาดว่าต้องใช้เวลามากกว่า 16 วันจึงจะสามารถระบายน้ำออกลงทะเลได้หมด

เช้าวันเดียวกัน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง

(ภาพ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำโดย ศ.น.พ. คำรง เจริญประยูร ผอ.สนง.อาสาสมัคร คุณหญิงอรุณี ปรีดิธรรม นางประพิร์ ปุ้ยพันธวงศ์ อาสาสมัครจิตศรัทธา กัญจนานิเยก พร้อมด้วย นางจามรี สุวานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าช่วยเหลือที่ ต.บางครก อ.บ้านแหลม นำรถประกอบอาหาร และจัดตั้งโรงทานน้ำพระทัย พร้อมแจกจ่ายถุงยังชีพ 1,600 ถุงให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน และมีหน่วยแพทย์เข้าแจกจ่ายยารักษาโรคด้วย

น.พ.รวดี วิสูตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 4 เปิดเผยว่าจากการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่ 17-29 ต.ค. มีผู้มารับบริการจากหน่วยแพทย์รวม 64,182 ราย โรคที่พบมากที่สุดคือน้ำกัดเท้า 30,127 ราย ไข้หวัด 8,888 ราย ผื่นคัน 5,369 ราย ปวดศีรษะ 3,127 ราย ปวดเมื่อย 1,322 ราย คนแดง 631 ราย บาดแผล 499 ราย ท้องเสีย 447 ราย แฉกสารส้ม 3,876 กก. คลอรีน 574 กก. ปัญหาที่น่าห่วงคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ คือเรื่องขยะมูลฝอย จึงขอให้ประชาชนเก็บขยะใส่ถุงดำที่แจกให้ นอกจากนั้นหลังน้ำลดจะได้จัดหน่วยแพทย์พร้อมจิตแพทย์ออกให้บริการด้วย

สำนักอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเมื่อเวลา 17.00 น. วันเดียวกันว่า หย่อมความกด

อากาศต่ำที่ปกคลุมภาคใต้ตอนล่างได้เคลื่อนตัวไปทางตะวันตกสู่ช่องแคบมะละกาแล้ว แต่ลักษณะเช่นนี้ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ขอให้ประชาชนและชาวเรือในบริเวณดังกล่าว ระมัดระวังภัยธรรมชาติในระยะนี้ด้วย

อนึ่งความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้า

สำหรับถนนเพชรเกษม ขณะนี้สามารถเปิดให้รถเดินทางผ่านได้ทั้งขึ้นและลงตามปกติแล้ว มีเพียงบางจุดเท่านั้นที่มียานพาหนะแต่ก็เพียงเล็กน้อย ส่วนเส้นทางไป อ.บ้านแหลม ยังมีน้ำท่วมขังรถเล็กยังผ่านไม่ได้

นายสุรินทร์ จิรวินิจ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยได้รับผลกระทบทั้งข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน และรถยนต์ รวมทั้งเครื่องมือการเกษตร จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

ด้านนายทองหล่อ ค้อยปาน ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าระหว่างวันที่ 12-17 ต.ค. เปิดให้บริการที่สามแยกไฟแดง ถนนเพชรเกษม และที่วัดพิบูลย์

ประชาสรรค์ อ.ท่ายาง บริการเดินสายไฟฟ้า ตัดไฟซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร และตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. เป็นต้นมาได้ระดมเจ้าหน้าที่จาก จ.เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี เปิดให้บริการที่โรงเรียนหนองชุมแสง โรงเรียนบ้านหนองเตียน อบต.กัลลหอง และโรงเรียนบ้านท่าไม้สวก อ.ท่ายาง นอกจากนั้นยังจัดฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง และช่างยนต์ให้ด้วย.